

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	กำชับอสม.ร่วมลงประชามติ -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ในส่วนของ สธ.ได้กำชับให้ นพ.สจ. ผอ.รพ. ทุกระดับทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในกำกับที่มีอยู่กว่า 3 แสนคน และ อสม. อีก 1 ,000,500 คน ศึกษาทำความเข้าใจกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2559 เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งให้เตรียมพร้อมในการร่วมลงประชามติในเดือนสิงหาคมนี้ โดยจะส่งหนังสือสั่งการไปยังหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศต่อไป
บ้านเมือง คอลัมน์ แยกวิชาชีพ	ผู้บริหารสธ.ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี -เสนอบทความ กระทรวงสาธารณสุข เอาจริงเอาจัง ล่าสุด น.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ได้ประกาศนโยบาย "ผู้บริหาร สธ. ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี" 10 ข้อ เพื่อเป็น "ต้นแบบ" ให้กับ "บุคลากรสาธารณสุข" ได้นำไปปฏิบัติให้ "สธ." เป็น "กระทรวงต้นแบบ" ขององค์กรอื่นๆ ต่อไป" เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนอย่างเอาจริงเอาจัง เพื่อ "สุขภาพ" ที่ดีขึ้น
ผู้จัดการ 360 องศา โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ	องค์กรรับเงินสสส.ต้องเสียภาษี -เสนอข่าว นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่า สตง. ยืนยัน องค์กรรับเงินอุดหนุน สสส. ต้องเสียภาษี ให้ยึดตามกฎหมาย. เครื่องครัด เตรียมปรับปรุงการตรวจสอบสตง. เข้มขันรัดกุม เพิ่มความมั่นใจใช้จ่ายเงินรัฐได้ตามวัตถุประสงค์ การอนุมัติงบประมาณกองทุน สสส. ต้องผ่านงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งขึ้นอยู่กับกรอบการออกแบบ ในปัจจุบันการออกแบบจะดูเรื่องความคล่องตัว ความอิสระ แต่ต้องอยู่ในระบบการควบคุมและตรวจสอบได้ด้วย "หากอิสระทำตามใจโดยไม่มีการควบคุมตรวจสอบ ก็ไม่ควรจะเป็นเงินจากแผ่นดิน แม้แต่เงินส่วนตัวของภาคเอกชนยังมีระบบในการตรวจสอบได้ ฉะนั้น สสส.จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำมาประกอบการพิจารณาเรื่องการปรับปรุงการตรวจสอบของ สตง.ให้มีความใกล้ชิดมากขึ้น ให้เงินที่ออกไปตรงตามวัตถุประสงค์"
แนวหน้า	ภัยแล้ง -เสนอข่าว ที่รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร อ.เมืองปราจีนบุรี นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ดร. รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร นพ.จรัญ บุญฤทธิการ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร นายสุรพล เข้มนามัด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมวางแผนจัดการเรื่องน้ำในสถานการณ์ภัยแล้งโดยรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประสบปัญหา น้ำที่ใช้สำหรับโรงพยาบาล เป็นปัญหาใหญ่ ทุกปี ช่วงฤดูแล้งส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยใน โรงพยาบาล โดยเฉพาะ ห้องไตเทียม ตั้งแต่กลางเดือน กุมภาพันธ์ เริ่มมีการขาดแคลนน้ำ มาใช้ในการฟอกไต ซึ่งมีผู้ป่วยฟอกไต วันละประมาณ 15-20 ราย ต้องใช้น้ำ ประมาณ 8,000-10,000 ลิตรต่อวัน สุรินทร์2อ.แล้งจัดสูบน้ำมูล15กิโล
มติชน ไทยโพสต์ เดลินิวส์	ค้านร่างพ.ร.บ.ทันตกรรม -เสนอข่าว ทพ.พิทักษ์ ไชยเจริญ ที่ปรึกษาประธานบริหาร รพ.วิชัยยุทธ ในฐานะตัวแทนเครือข่ายทันตแพทย์ภาครัฐ และเอกชน เข้ายื่นหนังสือต่อนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. คัดค้านร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ...ที่กำหนดให้ ทันตแพทย์ต้องไปอนุญาตประกอบโรคศิลปะทุก 5 ปี ทั้งนี้ เครือข่ายทันตแพทย์ฯ เห็นว่า กฎหมายไม่ควรบังคับใช้ย้อนหลัง และควรใช้กับคนใหม่ที่เข้าสู่วิชาชีพนี้เท่านั้น ที่สำคัญควรให้ทันตแพทย์กว่า 14,000 คน มีส่วนร่วมวิพากษ์วิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้อย่างกว้างขวาง ไม่ใช่แค่ทันตแพทย์เพียง 887 คน ในปี 2550 เท่านั้น โดยนายพรเพชรยืนยันว่า จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป
ผู้จัดการรายวัน มติชน สยามรัฐ ข่าวสด	โฆษณาคล้ายกรรมเกินจริง -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส.กล่าวว่า ผลการทำคล้ายกรรมของ นายสุรชัย พบว่า มีไบหน้าเต่งตึงก็ไม่เกินความคาดหมาย เช่นเดียวกับผลการทำคล้ายกรรมปกติรายอื่น ๆ ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะเลือกทำได้ อย่างไรก็ตาม การโฆษณาว่า กระชากวัยจาก 60 ปี เหลือ 30 ปีก็ยิ่งเข้าข่ายการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง ให้แก่สถานพยาบาลที่ทำคล้ายกรรมให้แก่ นายสุรชัย แม้สถานพยาบาลแห่งนั้นจะไม่ได้โฆษณาด้วยตนเองก็ตาม และมีได้มีการทักท้วงหรือปฏิเสธ จึงเข้าข่ายรู้เห็น ยินยอมด้วย มีความผิดตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ.2541 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 11 พ.ศ. 2546 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการโฆษณาสถานพยาบาล โดยจะ

สื่อ	ประเด็นข่าว
บ้านเมือง ข่าวสด ไทยรัฐ มติชน คมชัดลึก	<p>นำข้อมูล เข้าที่ประชุมคณะกรรมการโฆษณาสถานพยาบาลในวันที่ 4 มี.ค. เวลา 13.00 น. พร้อมกับภรณ์ พญ. อาภรณ์ ไชยเครื่อง หรือหมอไก่ ที่ให้ข้อมูลโอ้อวดสถานพยาบาล At Medical Clinic ในรายการต้นมาคุย ว่า “ทำแล้วสวยทุกคน” และ “ถ้ามาที่คลินิกเคสที่ออกไปจะสวยทุกคน”</p> <p>“หากผลการตัดสินว่า มีการกระทำผิด จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ คดีดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 20,000 บาท และปรับอีกวันละ 10 ,000 บาท จนกว่าจะยุติการเผยแพร่โฆษณา ส่วนภรณ์ ดร.เซปิง จะร้องเรียนสถานพยาบาลที่ให้พยาบาล ทำการฉ้อฉลกรรมแทนแพทย์นั้น สบส.พร้อมจะรับเรื่องร้องเรียน และจะเร่งดำเนินการตรวจสอบอย่างเร่งด่วน หากมีความผิดก็จะดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย”</p> <p>-ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรม สบส. กล่าวว่า ยังไม่ได้ฟังการแถลงของนายสุรัชย์ ทั้งหมดแต่เท่าที่ติดตามบางส่วน การพูดของนายสุรัชย์เป็นการพูดในเชิงความคิดเห็นส่วนตัวที่รู้สึกต่อการรักษา ที่ไม่ได้ระบุชื่อสถานพยาบาลและชื่อหมอที่ทำให้ แม้ว่านายสุรัชย์จะเป็นบุคคลมีชื่อเสียง แต่การจะพิจารณาว่าการพูดนี้ คือการโฆษณาทางอ้อม ก็ยังต้องรอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมีการประชุมคณะกรรมการโฆษณาสถานพยาบาลในวันที่ 4 มี.ค. หากผลตัดสินออกมาชี้ชัดว่า ถ้อยคำที่นำมาพูด มีส่วนอวดอ้างเกินจริง เกี่ยวโยงไปถึงสถานพยาบาล ก็มีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล 2541</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขานุการแพทยสภา กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารแพทยสภา (กก.บห.แพทยสภา) ว่า คณะกรรมการได้พิจารณากรณีนายแพทย์ที่ถูกกล่าวอ้างถึงว่าเกี่ยวข้องกับการทำศัลยกรรมใบหน้าให้นายสุรัชย์ ซึ่งเข้าร่วมในโครงการของดร.เซปิงที่อาจเข้าข่ายการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง และมีมติเห็นชอบให้มีการดำเนินการสอบสวนจริยธรรมและจรรยาบรรณของแพทย์คนดังกล่าว รวมถึงสอบแพทย์เพิ่มอีก 1 คนที่เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลหรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่เป็นสถานที่ทำศัลยกรรมให้นายสุรัชย์ด้วย เนื่องจากสถานพยาบาลดังกล่าว กรม สบส.มีความเห็นว่า ยินยอมให้มีการโฆษณาเกินจริงเพราะไม่มีการยับยั้งการโฆษณาแต่อย่างใด ซึ่งตามกฎหมายเมื่อสถานพยาบาลเข้าข่ายกระทำความผิด แพทยสภาจะต้องสอบแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สบส.ว่าเป็นแพทย์ผู้ดำเนินการ เพราะเป็นผู้ที่รับผิดชอบการกระทำของสถานพยาบาลด้วย</p> <p>ทั้งนี้ แพทยสภาจะเรียกสอบแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 2 คน ขั้นตอนต่อจากนี้จะส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการแพทยสภา ชุดใหญ่ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ก่อนส่งเรื่อง ให้คณะกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ตรวจสอบต่อไป นอกจากนี้ กก.บห.แพทยสภายังมีมติสอบจริยธรรมแพทย์หญิงที่ออกรายการทีวี ต้นมาคุยแล้วพูดโฆษณาโอ้อวดเกินจริง โดยใช้คำพูดว่าสวยทุกคนหรือสวยทุกคนด้วย</p> <p>-“การทำหน้าเฟลซอฟ คือการเปลี่ยนหน้า ไม่ใช่การดึงหน้า ซึ่งจากการที่ได้เห็นใบหน้าหลังการทำศัลยกรรมของคุณสุรัชย์ เป็นการทำศัลยกรรมแบบเฟลลิต (Face lift) ด้วยการดึงทั้งใบหน้าให้ตึงขึ้นเท่านั้น มีการฉีด โบท็อกซ์ เพื่อลดการหดตัวของกล้ามเนื้อ ไม่ให้เกิดริ้วรอยหรือร่องลึกของผิวหนัง และ ฉีดฟิลเลอร์ให้ผิวหนังเต่งตึงเต็ม จะทำให้ใบหน้าดูเต่งตึง ไม่ใช้วิธีการใหม่อะไรเลย ซึ่งการฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์จะต้องฉีดใหม่ใน 6 เดือน เพราะฉะนั้นอยากให้รอดูใบหน้าของคุณสุรัชย์หลังจากนี้ 6 เดือนด้วย ซึ่งกรณีนี้ถือว่าหมอไทยเก่งและควรส่งเสริม แต่ต้องเป็นการส่งเสริมให้ถูกต้อง และไม่โฆษณาชวนเชื่อจนเกินไป สำหรับประชาชนที่เห็นแล้วเกิดอยากทำตามนั้น จริง ๆ การดึงหน้า และทำตาเป็นหัตถการที่ไม่เสี่ยงมาก หากคิดจะทำก็ต้องเลือกแพทย์ ซึ่งประเทศไทยมีแพทย์ที่เก่งอยู่มากไม่เฉพาะแค่แพทย์ที่ทำให้คุณสุรัชย์เท่านั้น”</p> <p>-ด้านนายสุรัชย์ สมบัติเจริญ โชว์โฉมหน้าเป็นครั้งแรก หลังเข้าศัลยกรรมหน้า เผยมีความสุขกับโฉมใหม่มาก ๆ</p>
ไทยโพสต์	<p>สมุนไพรด่านอึกเสบ</p> <p>-เสนอบทความ ภญ.ชานาญการ ผกากรอง ขวัญข้าว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดเผยถึงสมุน ไพรไทยที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยทั้งในรูปแบบของสมุนไพรมะขามที่ใช้กินและทา โดย สมุนไพรมะขาม ได้แก่ “เถาว์ล้วยเปรียง” “เถาว์ล้วยเหล็ก” “ชิง” สมุนไพรรูปร่าง ใต้แก่ “พริก” “หญ้าขี้ฉอด” “โพล”</p>
ข่าวสด	<p>โรคเรื้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก กำหนดเป้าหมายลดอัตราการพิการที่มองเห็นในผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ให้น้อยกว่า 1 คน ต่อประชากร 1 ล้านคน ภายในปี 2563 คร. และ สธ. ร่วมกับมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ 70 ปีแห่งการครองราชย์ ตั้งเป้าลดจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ไม่เกิน 100 คน และลดอัตราการพิการที่มองเห็นได้ เช่น นิ้วมืองอ เท้าตก ตาหลับไม่ลง แผลเรื้อรัง ในผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ไม่เกิน 0.3 คนต่อประชากร 1 ล้านคน หรือประมาณ 20 คน โดยมีมาตรการดำเนินงาน ดังนี้ 1.เร่งรัดการค้นหาผู้ป่วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>รายใหม่ในพื้นที่เป้าหมาย 66 อำเภอ ใน 35 จังหวัด 2.เร่งรัดเฝ้าระวังโรคเรื้อนในกลุ่มชาวต่างชาติ โดยการตรวจสุขภาพก่อนออก ใบอนุญาตทำงาน 3.การพัฒนาสถานบริการเชี่ยวชาญโรคเรื้อน ให้บริการครบวงจรกระจาย อยู่ในภาคต่างๆ 20 แห่งครอบคลุมเขตบริการสุขภาพทุกแห่ง โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ช่วยสนับสนุนค่าพาหนะเดินทางแก่ผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับการรักษาด้วยตนเอง รายละ 2,000 บาท ส่วนกรณีอาสาสมัครหรือประชาชนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ สส.เป็นผู้พามารักษา จะได้รับเงิน 1,000 บาท ผู้ป่วยได้รับ 1,000 บาท</p>
<p>ไทยรัฐ, กรุงเทพมหานคร</p>	<p>กรมวิทยาศาสตร์พัฒนาวิธีตรวจฟิลเลอร์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรดไฮยาลูรอนิกมีราคาแพง ส่งผลให้มีการลักลอบใช้ผลิตภัณฑ์ปลอมในสถานเสริมความงามบางแห่ง ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายและยังไม่มีหน่วยงานใดที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เหล่านี้ว่ามีกรดไฮยาลูรอนิกหรือไม่ สำนักยาและวัตถุเสพติดจึงได้พัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปฏิกิริยาคาร์บาโซลเป็นแห่งแรกในไทย เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีการระบุว่า มีกรดไฮยาลูรอนิก จากการตรวจวิเคราะห์ของกลางที่ได้รับ 27 ตัวอย่าง โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. 5 ตัวอย่าง และไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน 22 ตัวอย่าง ผลการตรวจพบว่า ผลิตภัณฑ์เสริมความงามชนิดฉีดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตรวจพบกรดไฮยาลูรอนิก 100% สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ตรวจไม่พบกรดไฮยาลูรอนิกตามที่กล่าวอ้างไว้ถึงร้อยละ 27.3 แสดงให้เห็นว่า สถานเสริมความงามบางแห่งในไทยใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงามชนิดฉีดที่ไม่มีกรดไฮยาลูรอนิก ตามที่ระบุในฉลาก ซึ่งการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพนอกจากไม่เกิดประโยชน์ยังอาจทำให้เกิดอันตรายได้</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ไทรโฆงขยาย ข่าว</p>	<p>วันไตโลก</p> <p>-เสนอข่าว สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สปสช. และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม "วันไตโลก" (World Kidney Day) และจัดงานสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2559 ภายใต้คำขวัญ "โรคไตเป็นไตแต่เกิด รู้แต่เล็กรักษาได้" เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาโรคไตและปัจจัยหลักที่คนไทยบริโภคเค็มมากเกินไป ในวันที่ 13 มีนาคม 2559 นี้ ณ Atrium Zone ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.</p>
<p>กรุงเทพมหานคร คอลัมน์ ถนนรอบเมือง</p>	<p>การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาพื้นที่โยธี-ราชวิถี เป็นย่านนวัตกรรม (Innovation District) แห่งแรก ในประเทศไทยระหว่างโรงพยาบาลราชวิถี โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และวิเชียร สุขสร้อย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมลงนาม ณ โรงพยาบาลราชวิถี</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>ผลการรักษาน้องไอซ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นพ.อุดม ภู่วโรดม ผอ.สถาบันประสาทวิทยา และทีมแพทย์ ร่วมกันแถลงข่าวเรื่องการรักษาโรคลมชักของ น.ส.อารดา วงศ์ดีเลิศ หรือน้องไอซ์ บุตรสาวของนพ.กฤษฎา วงศ์ดีเลิศ อดีตแพทย์ประจำโรงพยาบาลกบินทร์บุรี ที่เสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เมื่อหลายสัปดาห์ก่อน</p> <p>นพ.สุพรรณ กล่าวว่า สถาบันประสาทได้รับตัวน้องไอซ์เข้ามาดูแลและ ตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีพิเศษเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ซึ่งแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ และคาดว่าสามารถคุมโรคได้ จากกรณีของน้องไอซ์ทำให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจกับภาวะโรคลมชักมากขึ้นด้วยเป็นสิ่งที่ดีที่ทางกรมการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยาศูนย์ความเป็นเลิศโรคลมชัก จะได้ดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ เด่นทั่วไทย, ไทยรัฐ</p>	<p>วัคซีนไขเลือดออก ก.ค.นี้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชัยกุล หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งในผู้วิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไขเลือดออก เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ ชานอฟี ปาสเตอร์ ในการพัฒนาวัคซีนมาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งวัคซีนนี้ป้องกันโรครุนแรงได้ 80% ขณะนี้อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกับ อย. คาดว่าจะใช้ในไทยได้ไม่เกินเดือน ก.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนต้องฉีด 3 เข็ม เว้นระยะ 6 เดือน ส่วนที่ฉีดไปแล้วจะป้องกันโรคได้นานเท่าไรนั้น ยังไม่ระบุชัดเจนแต่ข้อมูลวิจัยระบุว่าอยู่ที่ 3-5 ปี</p>
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น</p>	<p>ไวรัสชิกา</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขคิวบาแถลงพบผู้ป่วยชิการายแรกเป็นแพทย์หญิงอายุ 28 ปีชาวเวเนซุเอลาที่มาศึกษาต่อในกรุงฮาวานา โดยเดินทางมาถึงเมื่อวันที่ 21 ก.พ. ขณะนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในฮาวานา แพทย์ผู้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด คอลัมน์ ย่อโลก	<p>เผยว่าสามีของเธอติดไวรัสซิกาเมื่อ 2 เดือนก่อนและน้องเขยของเธอก็ติดไวรัสในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนที่จะเดินทางมาคิวบา โดยเธออาศัยอยู่ในห้องพักกับแพทย์อีก 37 คน ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดไวรัสซิกาเพิ่ม</p> <p>-เสนอข่าว เอเอฟพีรายงานว่า กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ เตรียมร่วมมือกับกูเกิ้ล ผู้พัฒนาเทคโนโลยีชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างแผนที่การแพร่ระบาดและจัดตั้งหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ไวรัสซิกาแพร่ระบาด โดยกูเกิ้ลจะส่งทีมวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ลงพื้นที่พร้อมกับหน่วยงานของยูนิเซฟ</p>
เนชั่นสุดสัปดาห์	<p>ดูงานโรงงานวัคซีนอินเดีย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ กรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ดร.ไชรัส ปูนาวาลลา ประธาน และ กก.ผู้จัดการ บ.ซีรุ่มฯ และอรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สำนักเลขาธิการและประชาสัมพันธ์ สปสช. นำสื่อมวลชนดูงาน การผลิตและควบคุมคุณภาพวัคซีนในสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ วัคซีน DTP ป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีน HB ป้องกันไวรัสตับอักเสบบี และวัคซีน MR ป้องกันหัด-หัดเยอรมัน ณ เมืองปูเน่ ประเทศอินเดีย</p>

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

